

## พระราชโองการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครู

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูเป็นวันที่สอง. ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับที่ประชุมถึงความหมายของคำว่าบัณฑิต ว่ามีความหมายสำคัญเป็นสองนัย. นัยหนึ่ง หมายความว่า เป็นผู้ได้รับการศึกษามาอย่างดีและสมบูรณ์ เช่น บัณฑิตครู ก็ต้องมีความรู้ความสามารถครบถ้วนทั้งในศิลปะและวิทยาการสำหรับครูทุกสิ่ง. อีกนัยหนึ่ง หมายถึงผู้มีปัญญาสามารถเล็งเห็นและจำแนกความดี ความชั่ว ความเสื่อมความเจริญ ได้โดยถูกต้อง และสามารถพาดนพ้นจากความชั่วความเสื่อมมาสู่ความดี ความเจริญได้.

วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลายถึงการให้การศึกษา ว่าเป็นการให้ที่สำคัญที่สุด เพราะการให้การศึกษาในโรงเรียนนั้น แท้จริงคือการหล่อหลอม จัดวางรูปแบบให้แก่เยาวชนโดยเบ็ดเสร็จ ทั้งในทางความรู้ความสามารถ ทั้งในความคิดจิตวิญญาณ ทั้งในทางพฤติกรรมทุกอย่าง. ถ้าผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษามีความรู้ ความสามารถสูง มีสติปัญญามีวิจาร์ณญาณอันถูกต้องเฉียบแหลม ก็ จะหล่อหลอมเยาวชนของเราให้เป็นคนดี คนฉลาดคนที่มีประโยชน์ได้ ไม่เช่นนั้น ก็ จะหล่อหลอมขึ้นมาได้แต่คนที่ไม่มีความรู้ อันจะเป็นเหตุทำให้บ้านเมืองต้องเสื่อมทรามลง. เพราะฉะนั้น ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกหน้าที่ จึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ที่จะให้การศึกษาที่พึงประสงค์แก่เยาวชนอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีค่า และมีปัจจัยสำหรับสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและสังคมอย่างเพียงพอครบถ้วนทุกส่วน คือส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวิจัญฉัย ส่วนจิตใจและความประพฤติ ส่วนความทน และความสามรถในการนำความรู้ความคิดมาปฏิบัติงานให้เป็นผล. บัณฑิตแต่จะต้องรับหน้า

ที่จัดและให้การศึกษาต่อไป ควรได้ทราบตระหนัก และพยายามทำตัวทำงานด้วยความคิด  
ความเห็นที่ถูกต้อง ที่ตรง ด้วยความอดทน แน่วแน่ และบริสุทธิ์ใจ ให้จนบรรดเป้าหมายอันแท้จริงของ  
การให้การศึกษา.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบ  
ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในที่นี่ มี  
ความผาสุกสวัสดิ์จงทั่วกัน.